



ประกาศวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2565  
(ภายใต้โครงการสนับสนุนการสร้างสรรค์กิจกรรมของนักรัฐศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566)

ตามที่วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ได้ประกาศให้ทุนสนับสนุนนิสิตระดับปริญญาตรีเพื่อการ  
จัดโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2565 โดยจัดสรรงบประมาณภายใต้โครงการสนับสนุนการ  
สร้างสรรค์กิจกรรมของนักรัฐศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566 เป็นจำนวนเงิน 220,000 บาท (-สองแสนสองหมื่น  
บาทถ้วน-) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ได้ดำเนินการพิจารณาเป็นที่  
เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
1	โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการเอกราชเมืองการ ปกครอง ด้านทักษะการเรียนรู้ศึกษา ชุมชนและการออกค่ายอาสาพัฒนา ชุมชน (ชาว PO ร่วมใจอาสาพัฒนา โรงเรียน)	33,750 บาท	นายภานุพงษ์ พันธุ์ขมภู
2	โครงการแข่งขันโต้วาทีภายใต้วิถีชีวิตทาง การเมืองเพื่อการเปลี่ยนแปลงในสังคม ที่เป็นธรรม	13,750 บาท	นายอินทรชิต วงศ์จีน
3	โครงการ Radical youth for future : ค่ายสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา คนรุ่นใหม่	33,750 บาท	นายพงศธรณ์ ตันเจริญ
4	โครงการเสริ่ส่องปากท้องประชาชน : เสริ่ส่องปัญหาการทับซ้อนที่ดินทำกิน	18,750 บาท	นายพงศพัศ คำคุณ
5	โครงการเก่าใหม่ ก้าวหน้า สิ่งท้ออาสา พัฒนาชุมชน (ค่ายสิงห์น้ำตาลอาสา ครั้งที่ 9)	33,750 บาท	นายพีรพัฒน์ โคตรยอด

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
6	โครงการค่ายสิ่งท่บริหารสัมพันธ์ครั้งที่ 9 รัฐศาสตร์ฐานราก เพื่อการพัฒนา นิสิตให้เป็นรากฐานของสังคม	33,750 บาท	นายพิเชษฐ บุญปิ่น
7	โครงการเรียนรู้อัฒรรมชาติ รัฐศาสตร์สานสัมพันธ์ IR	23,750 บาท	นางสาวณัฐสุดา แสนแก้ว
8	โครงการ IR สร้างชุมชนเรียนรู้อัฒนธรรมท้องถิ่น	28,750 บาท	นางสาววิราวรรณ สังข์อินทร์
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		220,000 บาท (-สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน-)	

ทั้งนี้ ขอให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการเสนอโครงการ/กิจกรรมฉบับจริง โดยให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมายังงานพัฒนานิสิตวิทยาลัยการเมือการปกครอง ภายในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 (วันและเวลาราชการ) โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 2566 (สำหรับนิสิต) และแบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติจัดโครงการ/กิจกรรม (สำหรับนิสิต) ได้ทางเว็บไซต์ [www.copag.msu.ac.th](http://www.copag.msu.ac.th) หรือ Qr Code ท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัณฑา วิลาชัย)

คณบดีวิทยาลัยการเมือการปกครอง ปฏิบัติราชการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มโครงการ/กิจกรรม



<https://bit.ly/3VGIZfn>